

Số: 07 /QĐ - KHN

Thới Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**QUY ĐỊNH**  
**Về việc bình bệnh án, bình đơn thuốc**

Tổ chức bình bệnh án định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Y tế là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhằm giúp đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ thực hiện tốt quy chế của Trung tâm Y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cập nhật kiến thức kịp thời và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, chấn chỉnh những sai sót trong khám chữa bệnh và kê đơn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế.

Các buổi bình bệnh án tại Trung tâm được Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ lên kế hoạch chi tiết hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Bình bệnh án được tổ chức mỗi tháng 01 buổi với sự tham gia đầy đủ của các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, các dược sĩ, KTV làm công tác lâm sàng và cận lâm sàng đang làm việc tại Trung tâm Y tế.

Trong buổi bình bệnh án các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng cùng tham gia bàn luận trên một bệnh án nhằm mục đích:

- + Phân tích các ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện những quy định về làm bệnh án,
- + Chất lượng hỏi bệnh, khám bệnh.
- + Điều tra tiền sử, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.
- + Cập nhật kiến thức kịp thời, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác khám chữa bệnh nhân.
- + Chấn chỉnh sai sót trong khám chữa bệnh.

Từ đó đưa ra được những điểm thống nhất, giúp cho mọi người đều rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Kết hợp bình hồ sơ bệnh án là bình đơn thuốc. Cán bộ khoa Dược lựa chọn ra 2-3 đơn thuốc trong mỗi buổi để cùng bàn luận và nêu ý kiến chuyên môn về việc kê đơn thuốc, sử dụng thuốc đúng, đủ và hợp lý cho bệnh nhân.

Mỗi buổi bình bệnh án các y bác sĩ, điều dưỡng tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực hành giúp tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý báu về năng lực khám, phát hiện triệu chứng, biện luận chẩn đoán, hướng điều trị, tiên

lượng bệnh. Đồng thời, thấy được những hạn chế, nhược điểm cần khắc phục ngay trong khám và điều trị bệnh nhân.

Qua các buổi bình bệnh án định kỳ hàng tháng, đội ngũ y, bác sĩ toàn Trung tâm Y tế đã tích lũy được những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong khám, chữa bệnh, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; từ đó chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, tạo uy tín, lòng tin trong nhân dân và góp phần xây dựng nên thương hiệu Trung tâm Y tế.

- Bác sĩ trưởng khoa lâm sàng có nhiệm vụ nhắc nhở, theo dõi, giám sát việc tuân thủ Phác đồ điều trị của các bác sĩ trong khoa.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ sẽ gửi Thông báo kết quả bình bệnh án, đơn thuốc đến các khoa liên quan. Trưởng khoa có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tuân thủ phác đồ điều trị của Trung tâm Y tế.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Hội đồng thuốc và điều trị có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc tuân thủ Phác đồ điều trị của toàn Trung tâm Y tế bằng các hình thức như: kiểm tra định kỳ, bình bệnh án hàng tháng, bình đơn thuốc, kiểm tra đợt xuất ... để có cơ sở đôn đốc, nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định các trường hợp không tuân thủ phác đồ hoặc cập nhật để bổ sung phác đồ khi cần thiết.

**DUYỆT BGD**



*B.SCKI. Nguyễn Văn Bình*

**PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ  
TRƯỞNG PHÒNG**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bùi Văn Chín".

*B.SCKII. Bùi Văn Chín*